

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง
สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
วันศุกร์ ที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญนะ ตามล	ประธานสภา อบต.เมืองจัง	บุญนะ ตามล	
๒	นายบุญธรรม แสندวงแก้ว	รองประธานสภา อบต.เมืองจัง	บุญธรรม แสندวงแก้ว	
๓	นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์	เลขานุการสภา อบต.เมืองจัง	ศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์	
๔	นายทัศน หาดพรม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑	ทัศน หาดพรม	
๕	นางสุภาภรณ์ รุ่งเรือง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	สุภาภรณ์ รุ่งเรือง	
๖	นายณรงค์ ว่างอินทร์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	ณรงค์ ว่างอินทร์	
๗	ว่าที่ ร.ต. เอกชัย ท้าวหน่อ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	เอกชัย ท้าวหน่อ	
๘	นางธัญญารัตน์ ปัญญา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔	ธัญญารัตน์ ปัญญา	
๙	นายพิทยา วิชัยยา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	พิทยา วิชัยยา	
๑๐	นางสันต์ฤทัย แก้วใส	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	สันต์ฤทัย แก้วใส	
๑๑	นายชเนรินทร์ บัวผัน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	ชเนรินทร์ บัวผัน	
๑๒	นางประกอบ ไชยชนะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	ประกอบ ไชยชนะ	
๑๓	นายวิฑูร วรรณสิริภาพ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	วิฑูร วรรณสิริภาพ	
๑๔	นายอนันต์ สุริยศ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	อนันต์ สุริยศ	
๑๕	นายอภิวัฒน์ สอดสี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	อภิวัฒน์ สอดสี	
๑๖	นางละเอียด เตชะเสนา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	ละเอียด เตชะเสนา	
๑๗	นายรุ่ง อินต๊ะวงศ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	รุ่ง อินต๊ะวงศ์	
๑๘	นางระเบียบ กะรัตน์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	ระเบียบ กะรัตน์	
๑๙	นางบุญทุม สุขใจ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	บุญทุม สุขใจ	
๒๐	นายอำนาจ สงคราม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	อำนาจ สงคราม	
๒๑	นายประสิทธิ์ สุริยา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	ประสิทธิ์ สุริยา	
๒๒	นางจำเนียร ม้าแก้ว	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	จำเนียร ม้าแก้ว	

ผู้ไม่มาประชุม - ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสำรวย ผัดผล	นายก อบต. เมืองจ้ัง	สำรวย ผัดผล	
๒	นายม้าย สงคราม	รองนายก อบต. เมืองจ้ัง	ม้าย สงคราม	
๓	นายขวัญประชา วังสนิท	เลขานุการนายกอบตเมืองจ้ัง	ขวัญประชา วังสนิท	
๔	นางสาวธิดารัตน์ เบ้าเงิน	รองปลัดอบตฯ	ธิดารัตน์ เบ้าเงิน	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ เลขาธิการสภาฯ

ตรวจองค์ประชุม เมื่อครบองค์ประชุม จึงเสนอให้ประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุม
สภาตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองจ้ัง และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ เลขาธิการสภาฯ

อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจ้ัง และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุม
ทราบ และเชิญประธานสภาฯดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

๑. วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ มีการจัดงานประจำปีของบ้านหมู่ ๑๑ อยากจะขอเรียน
เชิญสมาชิกทุกท่านได้ไปร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจแก่พ่อแม่พี่น้องบ้านหมู่ ๑๑ โดยพร้อมเพียงกัน

๒. วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ ๑ หลังจากคืนที่ผ่านมาได้ปรึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการจัดผ้าป่าเป็นกิจกรรมของแม่บ้าน ก็ถือเป็นงานประจำปีของกลุ่มแม่บ้าน ก็ขอเรียนเชิญ
ทุกท่านไปร่วมงาน ดังกล่าว

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๕๙**

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

รายงานการประชุมสภาฯเลขานุการสภาฯ ได้ถ่ายเอกสารแจกให้แก่สมาชิกสภาฯทุกท่านไป
แล้ว และรายงานการประชุมก็ได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว มี
สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
สภาฯ สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ **รับ
ที่ประชุม** มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ด้วยคะแนนเสียง ๒๐ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง ไม่
เห็นชอบ - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องญัตติเสนอเพื่อพิจารณา

**๓.๑ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร. ตำบลเมืองจ้ัง จากเงินอุดหนุนเป็น
เงินรายได้ (รายละเอียดตามบัญชีเอกสารแนบท้าย)**

๓.๒ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ศพต.บ้านเมืองจั้ง หมู่ ๕ จากเงินอุดหนุนเป็นเงินรายได้(รายละเอียดตามบัญชีเอกสารแนบท้าย)

๓.๓ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเมืองจั้งใหม่พัฒนา หมู่ ๑๐ จากเงินอุดหนุนเป็นเงินรายได้(รายละเอียดตามบัญชีเอกสารแนบท้าย)

๓.๔ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองจั้งใหม่พัฒนา หมู่ ๑๐ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท(รายละเอียดตามบัญชีเอกสารแนบท้าย)

๓.๕ โอนลด โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหาดผาชน หมู่ที่ ๓ จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท ไปโอนเพิ่มโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหาดผาชน หมู่ที่ ๓ จำนวน ๕๖,๗๐๐ บาท(รายละเอียดตามบัญชีเอกสารแนบท้าย)

๓.๖ โอนลด โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเมืองจั้งใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไปโอนเพิ่มขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองจั้งใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐(รายละเอียดตามบัญชีเอกสารแนบท้าย)

๓.๗ โอนลด โครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร. ตำบลเมืองจั้ง จำนวน ๘๙,๐๐๐ บาท ไปโอนเพิ่ม ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองจั้งใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐(รายละเอียดตามบัญชีเอกสารแนบท้าย)

๓.๘ โอนลด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร ศพต. บ้านเมืองจั้ง หมู่ ๕ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไปโอนเพิ่ม ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองจั้งใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐(รายละเอียดตามบัญชีเอกสารแนบท้าย)

๓.๙ โอนลด โครงการทัศนศึกษาของเด็กและเยาวชน ตำบลเมืองจั้ง จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท ไปโอนเพิ่ม ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองจั้งใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐(รายละเอียดตามบัญชีเอกสารแนบท้าย)

๓.๑๐ โอนลด โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง จำนวน ๒๘,๖๓๔ บาท ไปโอนเพิ่ม ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองจั้งใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐(รายละเอียดตามบัญชีเอกสารแนบท้าย)

๓.๑๑ โอนลด โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหาดเค็ด หมู่ที่ ๑ จำนวน ๕๒,๗๐๐ บาท ไปโอนเพิ่มโครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ จำนวน ๕๒,๗๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารบัญชีแนบท้าย)

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ครับ สำหรับระเบียบวาระการประชุมเสนอเพื่อพิจารณา วาระนี้ที่ ๓ นี้ จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณอยู่แล้ว ผมจึงเห็นว่า ควรจะนำมาพิจารณารวมกันเพื่อเข้าใจง่าย ไม่ว่าจะการเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง การโอนลด-โอนเพิ่ม ก็ขอให้ทางคณะผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงในแต่ละข้อ แล้วผมจะขอความเห็นชอบในคราวเดียวกัน ก็ขอเชิญผู้รับผิดชอบชี้แจง ครับ

นางสาวธิดารัตน์ เบ้าเงิน รองปลัด อบต.๔

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาและคณะผู้บริหารฯ ในญัตติเสนอเพื่อพิจารณา ในวาระที่ ๓.๑ – ๓.๓ จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างจากที่กำหนดไว้ให้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน เป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ส่วนวาระที่ ๓.๔ เป็นการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างในรายละเอียด เป็นอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน เพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองจิ่งใหม่พัฒนา หมู่ ๑๐ ทั้งจำนวนคือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากเราได้เพิ่มเติมในแผนพัฒนาฯ (ฉบับที่ ๑) ไปแล้ว วาระที่ ๓.๕ เรื่องการโอนลดโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหาดผาชน หมู่ที่ ๓ จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท ไปโอนเพิ่มโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหาดผาชน หมู่ที่ ๓ จำนวน ๕๖,๗๐๐ บาท ก็คือ เนื่องจากได้รับหนังสือจากทางหมู่ ๓ บ้านหาดผาชน ขอโอนงบประมาณเพื่อไปใช้ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ในวงเงินที่เพิ่มมากขึ้นโดยขอปรับลดจากการปรับปรุงถนน จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท

ว่าที่ ร.ต. เอกชัย ท้าวหน่อ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓

เรียนท่านประธาน สมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหารฯ ในส่วนที่บ้านหมู่ ๓ ที่ได้รับการอนุมัติโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร แต่ถนนดังกล่าวทางหมู่บ้านได้ช่วยกันดำเนินการแก้ไขไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นที่จะใช้งบประมาณไปดำเนินการอีก ประจวบกับโครงการประปาของหมู่บ้านมีปัญหา เนื่องจากน้ำในบ่อน้ำใสไม่เพียงพอ ทำให้ระบบสูบน้ำ(สเมอร์ส) ใหม่ เกิดความเสียหายต้องซ่อมแซมหรืออาจจะต้องซื้อใหม่ โดยได้นำเสนอขอเปลี่ยนแปลงที่หอประชุมหมู่บ้านมาแล้ว ประการสำคัญการดำเนินการเกี่ยวกับบ่อน้ำใสดังกล่าว มีความจำเป็นที่จะต้องรีบดำเนินการในช่วงหน้าแล้ง หากเข้าสู่ฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลากก็เลยไม่สามารถดำเนินการ และขอฝากทางคณะผู้บริหารฯ ได้ช่วยเร่งดำเนินการในช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน ด้วย

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ครับ ต่อไปเป็นวาระที่ ๓.๖ โอนลด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเมืองจิ่งใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ไปโอนเพิ่ม ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองจิ่งใหม่พัฒนา หมู่ ๑๐ อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ โอนไปเพื่อใช้ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีความจำเป็น บ้านหมู่ ๑๐ ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ ครับ

นางสาวธิดารัตน์ เบ้าเงิน รองปลัด อบต.

สำหรับวาระที่ ๓.๖ เป็นโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ของหมู่ ๑๐ ซึ่งหมู่ ๑๐ ได้แจ้งให้ใช้งบประมาณไปโอนเพิ่มในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้ จึงที่มาของการโอนนี้ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และวาระที่ ๓.๗และ๓.๘ จะเป็นโครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร. ตำบลเมืองจั่ง และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร ศพด. บ้านเมืองจั่ง หมู่ ๕ ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารฯ ได้พิจารณาให้โอนงบประมาณฯ เนื่องจากโอนไปใช้ในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าฯ ซึ่งมีความสำคัญมากกว่า

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นก็คือ งบประมาณที่จะใช้ในการปรับปรุงศูนย์ อปพร. จำนวน ๘๙,๐๐๐ บาท และงบปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์เด็กฯ บ้านเมืองจั่ง จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะถูกโอนไปใช้ในการขยายระบบไฟฟ้าฯ ก็ตามที่ท่านนายกฯ ได้นำเรียนว่า โครงการนี้ไม่สามารถที่ไปจ่ายขาดเงินสะสมได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องหาโอนงบประมาณบางส่วนที่ยังสามารถรอได้มาใช้ตรงนี้ก่อน เพราะถือว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านทุกแห่งที่ได้รับจากเงินอุดหนุน จะไม่รวมไปถึงงบประมาณรายจ่ายด้านการขยายระบบไฟฟ้าฯ หากมีก็ต้องเป็นภาระหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งหมด จึงต้องหางบประมาณไปดำเนินการดังกล่าว

นายสำรวย ผัดผล นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ อย่างที่ท่านประธานได้กล่าว ในความจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณฯ ภายในของอบต. เป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งบของสำนักปลัดฯ ในส่วนของปรับปรุงศูนย์ อปพร. คือไม่ได้ยกเลิกโครงการไปเสียทีเดียว เพียงแต่ขอโอนเม็ดเงินมาให้โครงการเร่งด่วนก่อน หากปลายปีมีงบประมาณเข้ามาเพิ่มขึ้นก็สามารถทำต่อ และอีกโครงการที่ปรับลดคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในส่วนนี้ผมได้ทำโครงการยื่นไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยขอแบบใหม่ เหมือนกับบ้านหมู่ที่ ๙ และอาจจะได้เข้าไปสร้างในโรงเรียนศรีนครน่านตรงโรงอาหาร ดังนั้น ก็ยอมโอนตรงนี้ไปก่อน

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดการในองค์กร ที่ท่านนายกต้องปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิธีการด้านงบประมาณฯ ดังนั้น ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านก็คงจะเข้าใจเพราะความเดือดร้อนเรื่องน้ำมาอันดับหนึ่ง เพื่อความอยู่รอดของประชากรในทุกวันนี้ ควบต่อไปวาระที่ ๓.๙ โอนลด โครงการทัศนศึกษาของเด็กและเยาวชน จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท ไปโอนเพิ่มขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองจั่งใหม่พัฒนาหมู่ที่ ๑๐ อันนี้ก็เหมือนกัน มีความจำเป็นที่จะต้องหามาเพิ่ม ถ้ามว่าโครงการนี้มีความจำเป็นหรือไม่ ก็มีอยู่แต่ขณะนี้ จะต้องหางบประมาณฯ เพื่อมาใช้ในงานเร่งด่วนนี้ก่อน และโครงการ ๓.๑๐ โอนลด โครงการแผ่นดินธรรม

แผ่นดินทอง จำนวน ๒๘,๖๓๔ บาท ไปโอนเพิ่มขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าประปาหมู่บ้านฯ อันนี้ก็เป็นเหตุผลกรณีเดียวกัน ผมคิดว่าท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านคงจะเข้าใจ ซึ่งผมจะได้ขอมติในโอกาสต่อไป

นายประสิทธิ์ สุริยา สมาชิกสภาฯหมู่ ๑๑

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯ อายากถามว่า ขณะนี้ที่ท่านได้โอนลดโอนเพิ่มจำนวนงบประมาณที่จำเป็นต้องทำ ขณะนี้ครบแล้วหรือยัง ถ้าครบแล้วในส่วนของสมาชิกสภาฯ ก็ขอแสดงความยินดีที่จะนำไปดำเนินการในเรื่องเร่งด่วน ส่วนงบประมาณที่จะสร้างศูนย์เด็กฯ นั้นจะอย่างไรต่อไป จะต้องรองงบประมาณจากเงินอุดหนุนใช้หรือไม่

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ครับ สาเหตุที่มีการชะลอโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศูนย์เด็กฯ ที่กล่าวแล้วนั้น ซึ่งท่านนายกฯ ก็สังเกตเห็นแล้วว่า มีโอกาสที่จะได้รับงบประมาณฯ มาสร้างใหม่สูงมาก อาจจะค่อนข้างจะชัดเจนก็เลยตัดส่วนนี้ออกไปก่อน และอาคารหลังใหม่ก็คงจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ก็ขอให้พวกเราให้กำลังใจท่านนายกฯ ในการทำงานนะครับ โดยเฉพาะในการโอนลดโอนเพิ่มครั้งนี้ ก่อเกิดประโยชน์ให้แก่พี่น้องชาวตำบลเมืองจันทน์สืบ ครั้นต่อไปวาระที่ ๓.๑๑ โอนลด โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหาดเค็ด หมู่ที่ ๑ จำนวน ๕๒,๗๐๐ บาท ไปโอนเพิ่มโครงการปรับปรุงหอบประชุม หมู่ที่ ๑ จำนวน ๕๒,๗๐๐ บาท คือในวาระนี้ผมในฐานะที่อยู่ในพื้นที่ ก็คืองบประมาณที่อยู่ในข้อบัญญัติฯ หมู่ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ของบ้านหมู่ ๑ แยกเป็น ๓ โครงการ คือโครงการถนนคอนกรีตฯ เสร็จแล้ว โครงการทำตาข่ายล้อมรอบหอบประชุม จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ทำ แล้วและงบประมาณ ๕๒,๗๐๐ บาท เดิมเป็นโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่เกษตร แล้วชาวบ้านได้ร่วมกันประชาคมเห็นว่า เมื่อหอบประชุมมีตาข่ายล้อมรอบแล้วควรจะมีการปูกระเบื้องด้วยจะได้สมบูรณ์แบบก็เลยเห็นพร้อมกันว่า ให้โอนงบประมาณฯ ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฯ มาใช้ก่อน โดยเสนอความเห็นชอบเป็นมติที่ประชุม นำเสนอมายังผู้บริหารฯ มาทำการเปลี่ยนแปลงในกรณีดังกล่าวฯ

นายสำรวย ผัดผล นายก อบต.

สรุปในการโอนงบประมาณฯ ในครั้งนี้ เม็ดเงินจะไปอยู่จำนวน ๓ โครงการ คือโครงการที่ ๑ เป็นโครงการของบ้านหมู่ที่ ๑ ทั้งการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและการโอนเข้ามาอยู่หลายโครงการ โครงการที่ ๒ เป็นโครงการบ้านหมู่ที่ ๓ ที่โอนงบประมาณส่วนของพื้นที่เองโดยนำมาใช้เป็นโครงการใหม่ และโครงการที่ ๓ เป็นโครงการของบ้านหมู่ที่ ๑ ก็เหมือนบ้านหมู่ที่ ๓ คือโอนโครงการเดิมมาใช้ในโครงการใหม่ นี้ก็เป็นสาระทั้งหมดที่อยู่ในวาระนี้

นายบุญนะ ตามล ประธานสภาฯ

ครับ ญัตติเสนอเพื่อพิจารณาที่ได้รับคำชี้แจงไปแล้ว ตั้งแต่วาระที่ ๓.๑ - ๓.๑๑ ผมก็คิดว่าสมาชิกสภาฯทุกท่านคงจะเข้าใจ ที่ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้บริหารฯ ได้นำเรียนชี้แจงไป ซึ่งหากไม่มีสมาชิกสภาฯ

ท่านใดสงสัย หรือจะอภิปรายเพิ่มเติม ผมจะขอมติจากท่านสมาชิกสภาทุกท่าน พร้อมกันตามหัวข้อที่ได้
ดำเนินการอภิปรายมา ตั้งแต่วาระที่ ๓.๑ ถึงวาระที่ ๓.๑๑ ครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๐ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

๔.๑ เรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนให้ปลูกไม้สักของสำนักงานป่าไม้โครงการปลูกไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า
เศรษฐกิจ

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป่าไม้ จังหวัดน่าน

ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงในเรื่องโครงการปลูกไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ อันหมายถึงไม้ที่สามารถ
เพิ่มมูลค่า (ไม้สัก) ซึ่งตอนนี้รัฐบาลได้เปลี่ยนการสนับสนุนปลูกไม้สักแทนยาง จึงมีโครงการเร่งด่วนมาลงที่
ตำบลเมืองจัง ต่อเนื่องจากเมื่อสองปีที่แล้วได้มีการเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้สัก (ไร่ละ ๓,๐๐๐
บาท) แต่คราวนี้ ไม่สนับสนุนเงินแต่สนับสนุนกล้าไม้สักอย่างเดียว หลักเกณฑ์ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องมี
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ครอบครอง (เช่น โฉนด น.ส.๓ น.ส.๓ ก ฯลฯ) จำนวน ๒๐๐ ต้น/ไร่ (สำหรับรายละเอียดจะได้
ได้ฝากทางผู้นำไปประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านต่อไป สำหรับเอกสารที่จะสมัคร เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนา
บัตรประจำตัวประชาชน ที่สำคัญเอกสารเกี่ยวกับที่ดินจะต้องถ่ายหน้าหลังเท่าฉบับจริงเท่านั้น วัตถุประสงค์
ของรัฐบาลเพียงต้องการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มากยิ่งขึ้น โดยให้ทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาประชาสัมพันธ์แล้วนำข้อมูล
ที่ได้รับส่งไปยังกรมป่าไม้ แล้วกรมป่าไม้จะดำเนินการเพาะกล้าออกมาแจกต่อไป

นายสำรวย ผัดผล นายก อบต.

ครับ รัฐบาลมีความประสงค์ที่จะส่งเสริมในการปลูกต้นสัก แต่ก็อยากทราบถึงจำนวน ความต้องการ
ของผู้ที่จะปลูกก่อน (จำนวนกี่ไร่ กี่ไร่) จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ออกมาประชาสัมพันธ์
ระยะเวลาเข้าโครงการก็คงเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

๔.๒ รายงานผลการจัดบริการสาธารณะ ของอบต.เมืองจัง รอบที่ ๓

นางสาวจิตติรัตน์ เบ้าเงิน รองปลัดฯ

ตามที่ คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ในการประชุมครั้งที่
๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการ

สาธารณะของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่ ๓ รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำหนดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการในเรื่องดังกล่าว
โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรีติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนตำบลตามเกณฑ์ตัวชี้วัดดังกล่าวต่อไป ประกอบกับคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันท์
๒๑๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง นั้น

คณะกรรมการประเมินตนเองขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันท์ได้ดำเนินการจัดเก็บและ
รวบรวมข้อมูลตามแบบประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล (แบบ
อบต.๑ และแบบ อบต.๒) ในแต่ละด้านตามวิธีการที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการ
ดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันท์ทราบและพิจารณารับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

ที่ประชุม รับทราบ

.....

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์)
เลขานุการสภา อบต. เมืองจันท์

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายบุญนะ ตามล)
ประธานสภา อบต. เมืองจันท์

กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายบุญธรรม แสนดวงแก้ว)

(นายทัศน หาดพรม)

(นางระเบียบ กะรัตน์)